



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 16 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ปีทองผลไม้ไทย ออเดอร์ล้นราคางาม	มติชน
2. สศก.ผุดAppปฏิทินเกษตรร่ำรวยหวังช่วยเกษตรกรวางแผนผลิต	สยามรัฐ
3. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
4. 'บักฉัตร'เร่งใช้ยาง3.5หมื่นตันชาวสวนโอดร่ายได้หาย40%	สยามรัฐ
5. ดันใช้ยางเพิ่ม3.5หมื่นตันขีดเส้นซื้อภายใน3เดือน	กรุงเทพธุรกิจ
6. ดันไทยผู้นำเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน	เดลินิวส์
7. คอลัมน์ สังคมข่าว	เดลินิวส์
8. ดัน พ.ร.บ.ควบคุมยางราคาตก "ฉัตรเฉลิม" ลั่นยางกิโล 39 บาทชาวสวนอยู่ได้!	ไทยรัฐ
9. ไล่บี้ขบวนการทุบราคายางพารา	เดลินิวส์
10. แก้กม.เอาผิดกักตุน-ทุบยางถกมาเลย์-อินโดกู้วิกฤตราคาตก	ข่าวสด
11. ภาพข่าว: เลี้ยงปลาช่อนในนา	สยามรัฐ
12. ภาพข่าว: ทุนวิจัย	ไทยรัฐ
13. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 - พุธสัปดาห์ 22 มิถุนายน 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1922

หน้า: 23(กลาง)

Col.Inch: 8.78

Ad Value: 4,214.40

PRValue (x3): 12,643.20

Clip: Full Color

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: ปืทองผลไม้ไทย ออเดอร์สินค้าทางาม

## แฟ้มข่าว



### ● ปืทองผลไม้ไทย

#### ออเดอร์สินค้าทางาม

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าผลผลิตทั้งหมดรวม (จีดีพี) ภาคเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 จะขยายตัวได้มากกว่า 2% แต่ราคาไม่ได้ต่ำลงเพราะมีความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงส่งออกได้มากขึ้น คาดการณ์จีดีพีภาคเกษตรทั้งปีขยายตัว 3% “ทุเรียนปีนี้คาดว่าผลผลิตจะมากกว่าปีที่ผ่านมา 30-40% แต่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 60-65 บาทต่อกิโลกรัม (ก.ก.) สูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 อยู่ที่ 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนมังคุดปีนี้ราคาอยู่ที่ 78 บาทต่อกิโลกรัม จากปีก่อนอยู่ที่ 56 บาทต่อกิโลกรัม นับเป็นปีทองของผลไม้ไทยต่อเนื่องจาก 3 ปีก่อน และนับเป็นปีที่ 4 ที่ภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณเข้าไปรับซื้อ หรือแทรกแซงราคา

## สศก.ผุดAppปฏิทินเกษตรร่ำรวย หวังช่วยเกษตรกรวางแผนผลิต

**สศก.:** นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “กระดานเศรษฐกิจเกษตรกรมีโอกาส” หรือ โอเออี อาร์ซีโม (OAE RCMO) และคว้าแชมป์ในการประกวดโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 หรือ โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประเภท E-Government & Services ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลบริการประชาชน เมื่อปลายปีที่ผ่านมามีแอปพลิเคชันดังกล่าว ช่วยให้เกษตรกรสามารถฝึกคำนวณต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบของกระดานคำนวณ ที่มีไว้ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ และรูปแบบแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้สนใจ


เป็นอย่างมาก ในปีนี้ สศก. พร้อมพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ทั้งในด้านดิน น้ำ การผลิต และการตลาด

นายคมสัน กล่าวว่า องค์กรก็ตาม สศก. ยังได้จัดทำอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน “ปฏิทินเกษตรร่ำรวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย” หรือ โอเออี ไอโอซี (OAE OIC) ซึ่งเกษตรกรจะทราบว่าผลผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดจะออกสู่ตลาดในช่วงใดบ้าง สามารถวางแผน หรือกำหนดช่วงเวลาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แม่นยำ อาทิ การทำผลผลิตนอกฤดู ซึ่งจะทำให้ได้ราคาสูงกว่าช่วงปกติ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ราคาที่เกี่ยวข้องการขายได้จากแหล่งรับซื้อที่สำคัญในพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงแบบวันต่อวัน ช่วยลดช่องว่างการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560..... ● นายทวี เต็มณูารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดอาคาร โรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล นายดำรง แสงภู่วงศ์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ..... ● ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ร่วมกับ

สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ประมงอำเภอกันทรารมย์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ณ หาดนางเหงา ตำบลคูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำลำน้ำมูลและร่วมปลูกต้นไม้พะยูน โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี..... ● นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ประเมินผลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม..... ●

**“กีด ทางไทย”**



# 'บิกฉัตร'เร่งใช้ยาง3.5หมื่นตัน ชาวสวนโอศรายได้หาย40%

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมรายงานความคืบหน้ากระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้รับทราบ ภายหลังจากกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมหารือร่วมกับ 9 กระทรวง และกรุงเทพมหานคร สรุปความต้องการใช้ยางในประเทศรวม 3.5 หมื่นตัน และสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันปีงบประมาณ 2560 ที่เหลืออยู่ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2560) เพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ช่วยยกระดับราคายางพาราตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อดูดปริมาณยางออกจากกระสอบ ต้นราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ให้มีเสถียรภาพ ที่ผ่านมาการใช้ยางในประเทศไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีปัญหา 2 เรื่อง คือ 1.การจะนำยางพาราไปผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด แต่ในช่วงที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยยังไม่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จึงไม่สามารถนำยางพารามาเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้ ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ยางพาราหลายชนิดได้รับ มอก.แล้ว อาทิ ถนนยางมะตอยผสมยางพารา ได้มาตรฐาน มอก.4846 ทล.ท.409 และ ทล.ม.416 บางปูลานามฟุต

ซอล ได้มาตรฐาน มอก.4870 และบล็อกบางปูพื้นมีมาตรฐาน มอก.2378 จึงเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอีกต่อไป และ 2.ปัญหาและอุปสรรคเรื่องของงบประมาณ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเข้าไป แม้จะมีการสั่งการให้ดำเนินการ แต่เมื่อไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แม้จะมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่ในหลายหน่วยงาน

นายธนพล ทองหวาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับแกนนำในอำเภอต่างๆ ได้ข้อสรุปคือเรียกร้องให้มีการนำยางพารามาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำถนน ให้มีการนำพ.ร.บ.ควบคุมยางมาใช้อย่างเคร่งครัด และจริงจัง และให้จัดตั้งกองทุนประกันราคายางช่วยเหลือชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำ ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อสรุปส่งถึงนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป ทั้งนี้สถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ส่งผลกระทบทำให้ชาวสวนยางมีรายได้ลดลงไปกว่าร้อยละ 40 นอกจากนั้นแล้วสหกรณ์สวนยาง จำกัด ที่หลายแห่งได้มีการรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกชาวสวนยาง เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก



# ดันใช้จ่ายเพิ่ม3.5หมื่นตัน ขีดเส้นซื้อภายใน3เดือน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับ 9 กระทรวงและกรุงเทพมหานครว่าเพื่อขอความชัดเจนถึงความต้องการใช้จ่ายในประเทศรวมจำนวน 3.5 หมื่นตันและสามารถจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย. 2560)โดยใช้งบประมาณปี 2560 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ช่วยยกระดับราคายางพาราตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อดูดปริมาณยางออกจากกระสอบ ดันราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ให้มีเสถียรภาพ

การใช้จ่ายในประเทศที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมีปัญหาด้านมาตรฐานสินค้าที่ทำจากยางพาราไม่มีการรับรองเพราะการจะนำยางพาราไปผลิตสินค้าอย่างใด

อย่างหนึ่งจำเป็นต้องมีมาตรฐานแต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดให้การรับรองจึงส่งผลให้ไม่สามารถนำยางไปใช้ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐได้ ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อเร่งรัดดำเนินการมาตรฐานที่ควรจะมี

นอกจากนี้ การใช้จ่ายพาราในประเทศยังมีอุปสรรคเรื่องของงบประมาณเพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แม้จะมีการสั่งการให้ดำเนินการแต่เมื่อไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้

“ยอมรับเรื่องงบประมาณเป็นอุปสรรคกับการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพราะหน่วยงานที่มีความต้องการ

ใช้จ่ายพารา และมีมาตรฐานรองรับแล้วนั้น ไม่ได้บรรจุเงินงบประมาณในปี 2560 ไว้ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้และในงบประมาณปี 2561 ก็ไม่แน่ใจมีหรือไม่ แต่ผมจะเร่งรัดให้ใช้จ่ายในประเทศปีนี้ให้ได้ 3.5 หมื่นตัน ส่วนหน่วยงานที่มีความต้องการใช้จ่ายมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทยกว่า 2 หมื่นตันโดยจะรายงานความคืบหน้าทั้งหมดให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป” พล.อ. ฉัตรชัยกล่าว

นายธีช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การหารือเพื่อรวบรวมปริมาณการใช้จ่ายพาราในประเทศ ครั้งล่าสุดได้เพิ่มอีก 2 กระทรวง คือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อเดือนมี.ค.2560 มีการรวบรวมความต้องการใช้จ่ายพาราในประเทศจาก 8 หน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ดำเนินการกระตุ้นการใช้จ่ายพาราในประเทศ ทั้งหมด 28,692.12 ตัน แบ่งเป็น น้ำยางชั้น 27,646.26 ตัน และ ยางแห้ง 1,045.86 ตัน





พล.อ.จิตรชัย สาทักุลยะ

## ดันไทยผู้นำเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน

ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งธงในภาวะระดับมาตรฐานและสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี ให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว โดยตั้งเป้าภายในปี 2564 จะต้องขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,333,860 ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 96,670 ราย เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ และตลาดต่างประเทศ 60 เปอร์เซ็นต์

พล.อ.จิตรชัย สาทักุลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564 ว่า ขณะนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกรวม 318 ล้านไร่ ใน 183 ประเทศ ในขณะที่ด้านการตลาดมีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกรวม 3.0 ล้าน

ล้านบาท

สำหรับในประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตรวม 0.3 ล้านไร่ ถือเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 60 ของโลก สินค้าเกษตรอินทรีย์ของ

ประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ กะทิ เครื่องแกง ซอส มูลค่า 1,201 ล้านบาท ข้าว 552 ล้านบาท และอื่นๆ เช่น มะพร้าว น้ำหอม ชา กาแฟ และสมุนไพร 558 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,310

ล้านบาท และมีแนวโน้มความต้องการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับตัวและพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก สำหรับพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการเป็น

รูปธรรมชัดเจนในขณะนี้คือ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีไฮโซ หรือไฮโซโมเดล (Model) ด้านเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ด้วยการผลักดันให้

จังหวัดไฮโซเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ตลอดจนให้ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิต



สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ “ออร์แกนิก” ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและตลาดโลก ซึ่งในปี 2560 คาดว่า จะสามารถพัฒนาพื้นที่จังหวัดไฮโซเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจาก 40,000 ไร่ เป็น 100,000 ไร่ และยังมีเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ต่อปีด้วย

ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

พื้นที่รวมทั้งประเทศ 109,040 ไร่ แยกเป็นข้าว 98,239 ไร่ และพืชผสมผสาน 9,103 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ โดยผ่านกลไกขับเคลื่อน 3 ส่วนด้วยกันคือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเริ่มใหม่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือความรู้เบื้องต้น

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมยกระดับ โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว และอยู่ระหว่างการขอรับรอง โดยจะให้การสนับสนุนตั้งโรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ ปัจจัยการผลิต จัดทำแปลงสาธิต หมู่บ้านต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พัฒนาต่อยอดการผลิต

กลุ่มสุดท้ายได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว จะมีการเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างตราสินค้าเกษตรอินทรีย์ และติดตั้งระบบตรวจสอบสินค้า ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ในเวลาอันใกล้แน่นอน.





นสพ.เดลินิวส์ ฉบับประจำ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560  
.....★ ในที่สุดท่านผู้นำ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. คนเดิม กลับมาแล้ว...หลัง งดให้สัมภาษณ์ มานานกว่า 2 สัปดาห์.....★ เปิดปากวันแรกก็เจอเรื่อง

คำถาม 4 ข้อ ที่บรรยากาศโหรงเหรงประชาชนออกมาตอบคำถามของท่านผู้นำเพียง หยิบมือเดียว...ร้อนถึงทีมงานต้องเร่งประชาสัมพันธ์และปรับกลยุทธ์กันขนานใหญ่.....★ จากเดิมให้ ชาวบ้าน วิ่งเข้าเขต อำเภอก หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ...ปรับรูปแบบใหม่ ให้ วิ่งเข้าหาชาวบ้าน...จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ออกบูธ ตามห้างสรรพสินค้า.....★ “อันดามัน” หวังว่ารูปแบบใหม่ จะช่วยให้ชาวบ้าน ตอบคำถาม ของท่านผู้นำมากขึ้น...แม้ท่านผู้นำ “บิ๊กตู่” ออกตัวเพื่อ แก่เกี้ยว...ไม่ได้คาดหวัง ให้ทุกคนมาตอบคำถามให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต...เพียงต้องการ สร้างการรับรู้ เท่านั้นเอง.....★ “อันดามัน” หวังว่าหลังจากที่ทีมงานปรับรูปแบบแล้ว...ชาวบ้าน จะ ตอบคำถาม ของท่านผู้นำมาก ๆ...เพื่อสะท้อนความคิด ที่แท้จริง...ไม่ใช่คำตอบเพื่อเอาใจ ท่านผู้นำเพียงมุมเดียว...เหมือนกับที่มีผู้ตอบคำถามมาบ้างแล้ว.....★ ทันทีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงมติ 177 ต่อ 1 เสียง...ผ่าน ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. ...ทำให้เกิดการ เซตซีโร่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ...เพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่...อาการดินพาดิน ของ สมชัย ศรีสุทธิยากร หนึ่งในกรรมการ กกต. ที่ถูกเซตซีโร่...ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่แท้จริงไปกันใหญ่.....★ การทำหน้าที่ ของ กกต. ที่ผ่านมา ถูกวิจารณ์ถึงความ เอียงกระเท่เร่ ...ไม่ทุ่มเทจัดการเลือกตั้งเมื่อปี 2557 อย่างเต็มที่...ทำที่ อืดออด เหมือน ไม่อยากจัดการเลือกตั้ง...ไปในทิศทางเดียวกับ กลุ่มตรงข้ามรัฐบาล...ซึ่งเป็นหนึ่งใน ความขัดแย้ง และปัญหา วิฤติของประเทศ จนนำไปสู่การ ปฏิวัติรัฐประหาร.....★ วันนี้ กกต.ชุดเดียวกัน กลับถูกรัฐบาลที่ ช่วยปูทาง มาให้ เซตซีโร่ เสียเอง...กระแสวิพากษ์วิจารณ์ จึง ไม่ได้รู้สึกเห็นใจ กกต. ชุดนี้...แต่กลับรู้สึกรัฐบาล ทำถูกต้อง แล้ว...เพื่อไม่ให้ปัญหาต่อไปในอนาคต.....★ ยามนี้ “บิ๊กฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรฯ เพื่อนรักท่านผู้นำ “บิ๊กตู่” ดูเหมือน มีอาการ พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก...โดยเฉพาะการเข้าไปแก้ปัญหา ราคาขาก จาก ราคา 90 บาท เหลือแค่ 50 บาท ต่อกิโลกรัม.....★ ทำให้คนที่เคย

รักกันอย่าง ถาวร เสนเนียม อดีต แกนนำ กปปส. ออกมา เรียกร้อง ให้ “บิ๊กฉัตร” ลาออกจากตำแหน่ง...เพื่อไม่ทำให้ท่านผู้นำต้องลำบากใจ...เพราะ แก้ปัญหาหายไม่ได้...เกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้เริ่มส่งสัญญาณขู่รัฐบาลแบบเสียงดังฟังชัด.....☛ ศาลปกครองสูงสุด มีคำ พิพากษา ให้ ผู้ประกอบการ ชุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก. หยุดดำเนินการทั้งหมด...ทำให้ ผู้ประกอบการ 7 ราย ที่ได้สัมปทานชุดเจาะปิโตรเลียมในแถบภาคเหนือต่อเนืองภาคอีสาน ต้องหยุดกิจการทั้งหมด...เพราะ ไม่อยากเสี่ยง ชัด คำสั่งศาล.....☛ ข้าราชการ ปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ บริษัท เทปสตีลย์ วินด์ฟาร์ม หยุดดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้ากังหันลม จ.ชัยภูมิ...เพราะ ใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ผิดวัตถุประสงค์.....☛ ทั้งประเด็น ชุดเจาะปิโตรเลียม และ กังหันลม ที่ยังคาราคาซังกันอยู่...หาก “บิ๊กฉัตร” เสนอให้ท่านผู้นำ ใช้ อำนาจ หัวหน้า คสช. ตาม มาตรา 44 แก้ปัญหา.....☛ “อันดามัน” เป็นห่วงในอนาคตเมื่อท่านผู้นำ หมุดอำนาจ ขึ้นมา...อาจมี มือดี หาญกล้าร้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่...เพราะการออกมาตรการ ช่วยเหลือนายทุน ขณะที่เกษตรกรที่ยากไร้...ภาครัฐกลับ ไม่เหลียวแล.....☛ ส่วนเรื่องมี นายทหาร แอบอ้างชื่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ใน คสช. เรียก รับหัวคิว จากโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ อพต. ....☛ ประเด็นนี้ทำให้ท่านผู้นำ “บิ๊กตู” เสียเครดิต ไปเยอะ...เพราะ รัฐบาล ชูนโยบายปราบทุจริต คอร์รัปชัน...แต่กลับ เกิดเรื่องอื้อฉาว ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเสียเอง...นอกจากท่านผู้นำ ต้องควานหาตัว ไอ้โม่ง ที่เรียกค่าหัวคิวออกมาแล้ว.....☛



“อันดามัน” อยากฝากให้ท่านผู้นำช่วย ตรวจสอบย้อนหลัง ไปถึงระดับ นโยบาย ของกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ที่ผลักดันโครงการนี้...ที่กำหนด เงื่อนไขให้เอกชนที่สนใจลงทุน ต้องดำเนินการ ใน พื้นที่ของราชการ หรือ สหกรณ์การเกษตร...จะ เป็นการสมคบคิด กันหรือไม่.....☛ หากกระทรวงพลังงาน และ กกพ. ต้องการ ส่งเสริมกิจการพลังงาน แสงอาทิตย์ สามารถกำหนดคุณสมบัติให้เอกชนไปลงทุนใน พื้นที่ที่ไหนก็ได้...ไม่จำเป็นต้องพื้นที่ของหน่วยงานราชการ หรือสหกรณ์การเกษตร...เพราะเท่ากับ เปิดช่อง ให้หน่วยงานราชการ เรียกค่าหัวคิว ได้...และ กกพ. เตรียม เปิดเฟสสอง อีก 219 เมกะวัตต์...ไม่รู้ที่ยาวนี้จะมีค่าหัวคิวเด็ดลอดออกมาอีกหรือไม่.....☛ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. เตรียม ประกวดราคา โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ ยูเอชเน็ต...เพื่อรองรับ นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ห่างไกล 3,920 หมู่บ้าน.....☛ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. รับโจทย์จากรัฐบาลท่านผู้นำบิกตู ให้จัด ประกวดราคาอย่างโปร่งใส...ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เหมือนเช่นประมูลคลื่น 4 จี.....☛ วันที่ 20 มิ.ย. นี้ กสทช. เปิดขายซองประกวดราคา ยูเอชเน็ต วันแรก...จากนั้นในเดือน ก.ค. คงรู้ผลใครชนะ...แล้วเดินหน้าลุยงาน ให้เสร็จอย่างน้อย 100 หมู่บ้านทั่วประเทศ ภายใน เดือน ธ.ค. และครบทุกหมู่บ้าน เดือน มิ.ย. ปีหน้า...ส่วนอัตรา ค่าบริการ น่าจะต่ำกว่าที่มีบริการอยู่ในปัจจุบัน.....☛ สังคมวันศุกร์.....☛ สวดศพ วณิ ภูตระกูล มารดา กอบศักดิ์ ภูตระกูล ศาลาสวรรณวณิชกิจ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เวลา 19.00 น. เพาเวลา 17.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. ....☛

อันดามัน



# ดัน พ.ร.บ.ควบคุมยางราคาตก

## ● “ฉัตรเฉลิม” ล้นยางกิโล 39 บาทชาวสวนอยู่ได้!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ ได้ออก 3 มาตรการ คือ 1.ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสต็อกยางของผู้ส่งออกว่ามีกักตุนหรือทุบราคายางหรือไม่ และหาข่าวที่สร้างความบิดเบือนจนราคายางตก 2.เร่งรัดให้มีการใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมจากที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐซื้อขายในประเทศเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กร แต่ก็ติดขัดในเรื่องกฎหมายต่างๆทำให้ล่าช้า และ 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการรายวงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้นายธีรชัย สุดสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินทางไปอินโดนีเซียวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ระหว่าง

อินโดฯ มาเลเซีย และไทย โดยจะหารือถึงการกำหนดโควตาการส่งออก ปริมาณการผลิต เพื่อกระตุ้นให้ราคายางสูงขึ้น รวมทั้งใช้ตลาดกลางยางพาราระดับท้องถิ่นที่ทั้ง 3 ประเทศร่วมจัดตั้งขึ้นให้มีการซื้อขายยางให้มากที่สุด คาดว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและช่วยสร้างเสถียรภาพราคาให้กับยางที่เกษตรกรขายได้ด้วย โดยรัฐบาลจะไม่ใช้มาตรการแทรกแซงราคาหรือรับซื้อยางจากเกษตรกรอีก

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่รับตำแหน่งประธาน กยท. 2 ปีที่ผ่านมา ราคายางพารามีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยช่วงแรกที่ราคาตกต่ำเหลือ 35 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) นั้น รัฐบาลตัดสินใจตั้งโต๊ะรับซื้อที่ราคา 45 บาทต่อ กก. ซึ่งพบว่าเกษตรกรไม่น่าจะมาขาย แต่ยอมขายให้กับตลาดทั่วไปในราคา 39 บาทต่อ กก. แสดงว่าราคา 39 บาทนั้น ชาวสวนยางสามารถอยู่ได้ ดังนั้น ขณะนี้ราคายางพาราอยู่ที่ 58 บาทต่อ กก. ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้ว.

## ไล่บี้ขบวนการทุบราคายางพารา

ดร.ธีรชัย สุทธะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายางได้ลดลงอย่างผิดปกติ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมามีราคาประมาณ 70 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เหลือเพียงประมาณ 57 บาทต่อ กก. นั้น

กยท. จึงได้เชิญผู้ประกอบการยางรายใหญ่ของประเทศ 5 บริษัท คือ บริษัท ไทยอีวีรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และ บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด เข้าหารือเพื่อร่วมกันขยับราคาภายในประเทศไม่ให้ตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างมากในขณะนี้ พบว่าต้นเหตุหลักเกิดจากตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งกำไรจนมากเกินไป

“ทาง กยท. ได้เชิญ 5 บริษัทผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่หรือถึงปัญหาการราคา และแนวทางเพื่อทำให้เสถียรภาพราคายางพาราดีขึ้นให้เร็วที่สุด ส่วนจะมีมาตรการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนั้น ยังไม่ขอเปิดเผยเพราะจะทำให้กลุ่มที่ทำให้อายุยางตกต่ำไหวตัวได้ และจะหามาตรการรับมือกับการแก้ไขของหน่วยงานภาครัฐได้ในเรื่องนี้จะต้องมีคนคิด ทาง กยท. กำลังติดตามอยู่ว่าเป็นใคร” ดร.ธีรชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ไม่ขอทำให้เกษตรกรชาวสวนยางตื่นตระหนกมากเกินไป



กยท. จะเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ให้แก่ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า รวมถึงเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องว่า ปริมาณยางที่ออกสู่ท้องตลาดไม่ได้มีปริมาณมากเหมือนที่มีข่าวลือ ที่มีการปล่อยข่าวให้เกิดความสับสน หวังที่จะทุบราคาในตลาดเพื่อซื้อของในราคาถูก

ทั้งนี้ ตลาดโลกยังคงมีความต้องการยางพารา แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขณะนี้เพียงในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ว่างจะเป็นค่าเงินที่มีการแข็งค่าขึ้น ราคายางที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งไม่นานก็จะย้อนกลับไปสู่จุดสมดุล แต่การที่ราคาลดลงเร็วอย่างผิดปกติ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุและหาแนวทางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคายางมีเสถียรภาพ

ซึ่งทาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กยท. กำลังเร่งแก้ไขปัญหาการราคาของพาราต้นเหวน เติร์ยมเสนอมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือพืชเศรษฐกิจยางพาราทั้งระบบ เข้าสู่ กรม. เร็ว ๆ นี้.



# แก้ม.เอาผิด กักตุน-ทุบยาง

## ถมาเลย์-อินโด ถูกวิกฤตราคาคง

‘บิกัดร’ เล็งแก้ พ.ร.บ.ยาง  
ให้ กยท. และกรมวิชาการฯ  
ตรวจสอบสต็อก  อ่านต่อหน้า 7

● ยาง  ต่อจากหน้า 1

ทั่วปท. เอาผิดคนกักตุนหรือทุบตลาด หรือ  
หน่วยงาน แก้อุปสรรค การนำยางพารามาใช้  
ประธาน กยท.เชื่อ ราคา 39 บาท ชาวสวนยาง  
อยู่ได้ ผู้ว่ากยท. เตรียมบินตรวจร่วม อินโดฯ  
มาเลเซีย และไทย ที่อินโดนีเซีย วันที่ 17-18  
มิ.ย. ขอความร่วมมือลดส่งออกยาง กลุ่ม ‘ยัง  
บลัดออฟซี’ เสนอ ‘บิกัดร’ แก้ปัญหาทั้งระบบ ย้ำ  
4 มาตรการเดิมไม่ตอบ โจทย์ เสนอ รบ.สั่งใช้  
ยางในประเทศกระตุ้นกลไกตลาดกระตุ้น  
ชาวสวนยางเบคก โวยรัฐปล่อยทิ้งโครงการ  
เมืองยางพารา ผู้ปลูกยางบุรีรัมย์ทยอยนำยาง  
แผ่นและยางก้อนถ้วยออกขาย แม้ราคาจะตกต่ำ  
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  
กระทรวงเกษตรฯออกมาตรการช่วยเหลือ  
ราคาขางตก 3 แนวทางหลัก คือ 1.แก้ไขพระ  
ราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ควบคุมขาง พ.ศ.2542  
โดยให้การขางแห่งประเทศไทย(กยท.) และ  
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบ  
สต็อกขางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน  
หรือทุบราคาขางหรือไม่ ตลอดจนหาข่าวที่  
สร้างความบิดเบือนจนราคาขางตก 2.เร่งรัด  
ให้มีการใช้ขางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะ  
หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค  
ปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรม ที่  
ผ่านมา ขอมรับว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงาน

รัฐใช้อย่างใช้ภายในประเทศ แต่ก็ติดขัดใน  
เรื่องกฎหมายต่างๆ จนทำให้ล่าช้า และยังไม่  
เป็นรูปธรรม เช่น สินค้าขางจะต้องได้รับ  
มาตรฐานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ซึ่ง  
กว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบ  
สินค้านั้นๆ ก็ใช้ระยะเวลานาน เป็นต้น และ  
3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุม  
คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ อาทิ โครงการ  
สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่  
ผู้ประกอบการขาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท  
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน  
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมขางพารา  
วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า คนสั่งการให้  
ผู้ว่าการ กยท. เดินทางไปอินโดนีเซีย วันที่  
17-18 มิถุนายนนี้ เพื่อร่วมประชุมสภา  
ไตรภาคีขางพารา ระหว่าง อินโดฯ มาเลเซีย  
และไทย เพื่อพูดคุยการแก้ปัญหาด้านขางพารา  
ประเด็นกำหนดโควตาการส่งออก ปริมาณ  
การผลิต การขางขาง ให้มีการซื้อจริง ขางจริง  
ไม่ใช่แค่ซื้อผ่านกระดาษ ส่วนจะรัฐบาลทหาร  
หรือไม่รัฐบาลทหาร เราต้องทำตามระเบียบ  
ราชการ ต้องเดินตามกติกา จะยกเว้นต้องใช้  
มาตรา 44 แต่วันนี้ เรามีแผนสถานการณ์ขาง  
แตกต่างกัน วันนี้ แม้ราคาจะลงมา 50 กว่า  
บาท แต่มันก็ดีขึ้นๆ เราสู้ปัญหา ทุกคนช่วย  
กัน ปัดช่องโหว่ให้มาก ราคาขางเท่าไรต้อง  
ทำแผนต่างๆ ควบคุมกันไป

“ผมได้พูดคุยกับนายกสมาคมชาวสวนขาง  
เขาไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะให้รัฐเข้าไป  
แทรกแซงราคา เข้าไปซื้อ เรายังพยายาม  
แล้ว สุดท้ายต้องมาเสียค่าใช้จ่าย รวมถึง  
ปัญหาที่บอกว่ารัฐบาลสต็อกขาง สมาคมได้  
อ้างว่าอย่าทำรัฐบาลอย่าซื้อเก็บ ซึ่งเป็นข้อคิด  
เห็นจากภาคเกษตรกรเอง ส่วนที่พลเอก  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไป  
หาคนปล่อยขางจนทำราคาขางตกนั้น นายก  
ไม่ได้สั่งผม สั่งกระทรวงเกษตรฯ ลงสั่งผ่าน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)”

ด้านพล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน  
กรรมการการขางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
กล่าวว่า 2 ปีที่ผ่านมาราคาขางพารามีการปรับ  
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการตั้งโต๊ะรับซื้อ  
ขาง ที่ราคา 45 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) ทำให้  
ราคาขางดีดกลับขึ้นมาอย่างมาก ในช่วงนั้น  
แต่เกษตรกรกลับเอาขางพาราไปขายให้กับ  
พ่อค้าที่เป็นขาประจำ ในราคา 39 บาท/ก.ก.  
ซึ่งนั่นแสดงว่า ราคา 39 บาท/ก.ก. ชาวสวน  
ขางสามารถอยู่ได้ ดังนั้นขณะนี้ราคาขางพารา  
ที่ 58 บาท/ก.ก. ชาวสวนขางก็น่าจะสมเหตุ  
สมผลแล้ว

“มีนักวิชาการออกมาบอกว่า ต้นทุนของ  
เกษตรกรราวๆ 62 บาท เมื่อเป็นอย่างนั้น เรา  
ก็พยายามจะทำ ตามต้นทุนที่นักวิชาการคิด  
ผมกับทางพลเอกฉัตรชัย ไม่ได้นั่งนอนใจ  
ตั้งแต่ราคาขางตก ก็มีการพูดคุยหาทางแก้ไข  
กันตลอด” ประธาน กยท.กล่าว

ขณะที่นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.  
กล่าวว่า ราคาขางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างผิด  
ปกติ เกิดจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องของราคา  
น้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และล่าสุดรัฐบาลจีน  
มีการปล่อยสต็อกขางจำนวน 1 แสนตันเข้าสู่  
ระบบ รวมถึงการปล่อยข่าวเท็จ แต่กยท.มี  
แนวทางในการรักษาเสถียรภาพราคาขางใน  
ระยะยาว คือ ส่งเสริมการใช้ขางในประเทศ  
กระตุ้นการแปรรูปขางพาราภายในประเทศ  
และการลดพื้นที่เพาะปลูกขางปีละ 4 แสน  
ไร่ สำหรับการร่วมหารือระหว่างประเทศผู้ส่ง  
ออกขางใหญ่ ที่ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย  
และมาเลเซีย ที่มีผลผลิตรวมกันประมาณ  
70% ของผลผลิตทั่วโลก มีหลายแนวทางที่จะ  
ออกมาสกัดราคาขางในตลาดล่วงหน้า ไม่ให้  
ส่งผลกระทบต่อราคาขางใน 3 ประเทศ ซึ่งแนวทาง  
สำคัญที่คาดว่าจะนำออกมาใช้คือ การลดการ  
ส่งออก เมื่อต้นใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2559  
คือทั้ง 3 ประเทศลดการส่งออกประมาณ 6



แสน เกือบ 7 แสนตัน แล้วแต่ปริมาณผลผลิตที่แต่ละประเทศมี

วันเดียวกันที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่ม ‘ยังบลัดเอฟซี’ นำโดย นายฉัฐชุนน ศรีก่อเกื้อ ประธานกลุ่มและตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจาก 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา ได้แก่ จะนะ เทพานาทวี และสะบ้าย้อย พร้อมคณะขึ้นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้แก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

นายฉัฐชุนนกล่าวว่า การแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาลในลักษณะมุ่งใช้ทุนเหยียวยาเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหายางได้อย่างแท้จริง มติครม.เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.เป็นการแก้ปัญหาแบบเดิม ทางกลุ่มจึงรวบรวมความคิดเห็นและเสนอความเห็นของชาวสวนยาง พ่อค้ารายย่อย และโรงงานแปรรูป ค้อนยางฯ และรวม.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อสรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว ดังนี้ ให้รัฐบาลเปิดตลาดยางพาราเพิ่มขึ้นในประเทศที่ต้องการใช้ยางพารา ให้ร่วมมือกับพ่อค้าและโรงงาน ส่งออกไปในทิศทางเดียวกัน โดยรัฐบาลให้ข้อมูลในระบบตลาดยางโลกแก่เกษตรกร พร้อมกับสรรหาบุคคลที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารองค์กรยาง และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมกับนำผลงานวิจัยด้านยางพาราจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ทั้งนี้ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ นำเกษตรกรชาวพาราที่อยู่นอกระบบ เนื่องจากปัญหาด้านเอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินกลับเข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วย

“องค์กรต่างๆ ไม่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง และไม่สามารถแก้ปัญหาบริษัทเอกชนที่มีอิทธิพลเข้ามาควบคุมราคา ยาง ทั้งนี้หากรัฐบาลรับฟังข้อเสนอ มีการเพิ่ม

ตลาดยาง และราคาขยับขึ้นไปตามกลไกตลาด เชื่อว่าจะไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวกันอีก ซึ่งมองว่าราคาน้ำยางสดที่ 48 บาท ต่อ กิโลกรัม ในขณะที่ต่ำกว่าต้นทุน น่าจะมาจากกลุ่มทุนที่ต้องการสร้างกระแสข่าวก็เป็นได้” นายฉัฐชุนนกล่าว

ขณะที่นายสาย อินคำ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กรณีสถิติมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ออก 4 มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ไม่ได้ถือว่าเป็นมาตรการใหม่แต่อย่างใด เมื่อเป็นมาตรการเก่าที่ยังค้างอยู่จะมาอ้างว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้ เหมือนรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย แม้ตนจะเป็น กยท. ก็ทำได้แค่เสนอทางออกที่เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ แต่เมื่อเสนอไปหลายครั้งที่ประชุมของบอร์ด กยท.ส่วนใหญ่ไม่มีการสนับสนุน เพราะสัดส่วนของ กยท.จากภาคเกษตรกรมีน้อยกว่าสัดส่วนของ กยท.ภาคอื่น ดังนั้นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางจึงดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า เงินกองทุน 10,000 ล้านบาท ที่จะขอให้นำออกมาช่วยเหลือเกษตรกรหรือให้สถาบันการเกษตรเกี่ยวกับยางพารา ก็ยังไม่ได้เดินหน้าแต่อย่างใด มีเพียงวิธีเดียวคือขอให้รัฐบาลใช้อำนาจพิเศษในการสั่งให้ใช้ยางภายในประเทศ และแปรรูปยางพาราเพื่อสร้างมูลค่า จะเป็นการกระตุ้นราคาขางพาราให้กลับมามีเสถียรภาพดั้งเดิม และยังทำให้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนด้วย

ด้านชาวสวนยางในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เรียกร้องให้รัฐเข้ามาแก้ปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และขอให้รัฐมีการทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมา แต่กลับไม่ได้ผล เช่น นิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือเมืองยาง หรือรับเบอร์ ซิตี้ ในนิคมอุตสาหกรรม

ภาคใต้ แม้ราคาจะตกต่ำลง แต่ชาวสวนยางก็ยังคงต้องกรีดยาง เพราะถือเป็นอาชีพหลัก หากไม่กรีดยางก็ไม่มีรายได้

ด้านนายจีโรส หันยาหมื่น อายุ 61 ปี ชาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล เผยว่า ช่วงนี้ราคาขางพาราตกต่ำ ตนซึ่งมีอาชีพรับจ้างกรีดยางถือว่าได้รับผลกระทบ เพราะต้องใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งลูกเรียนหนังสือ ถือว่าอยู่ได้ไปวันๆ ไม่มีเงินเหลือให้เก็บ หากเป็นไปได้ก็อยากให้ราคาขางอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 70 บาท ส่วนแนวทางแก้ปัญหาทางต้องหาอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.บุรีรัมย์ ว่า บรรดาผู้ปลูกยางทอยอนยางแผ่นและยางก้อนถ้วย ออกขาย แม้ราคาจะตกต่ำ โดยยางแผ่นดิบเหลือเพียงก.ก.ละ 53 บาท และยางก้อนถ้วย ก.ก.ละ 21 บาท เพราะต้องนำเงินใช้จ่ายในครอบครัว โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ 4 มาตรการที่รัฐออกมาช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยได้ผลแค่ขายฉวยไม่ยั่งยืน



เลี้ยงปลาช่อนในนา...นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายภาครัฐเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทยระหว่างกรมประมง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ กรมประมง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



**ทุนวิจัย :** ชุตินา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดำเนินการ “โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก” ที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้.





## หวั่นไหว ไม่นิ่ง สถานการณ์ คสช.เมื่อถูกแนวต้านทอด

**สอบ ...●●...** ประสานเสียงกันออกมา เบรกงานปาร์ตี้ของบรรดาอดีต ส.ส.ทั้งหลาย ทั้ง **“บิ๊กตู-บิ๊กป้อม”** ที่ติดเบรกว่า ยังไม่ถึงเวลา โดยเฉพาะบิ๊กป้อมพูดชัดเจนว่ารัฐบาล ต้องการให้อยู่เฉยๆ ก่อน ...●●... แหม่ งานนี้ก็ต้องบอกว่า แม้จะล้ม แต่ก็ได้ **“ตีปี๊บ”** แบบไม่ต้องเสียค่าโฆษณาและเครดิตกลับไป เพราะกลุ่มการเมืองอื่น เขาก็จับกลุ่ม จับขั้ว กันเพราะอ่านการเมืองออกเหมือนกันว่าพรรคขนาดเล็ก จะได้เปรียบหลังการเลือกตั้ง พอกลุ่มนี้ตกเป็นข่าวว่าปาร์ตี้แตก ก็แสดงว่ามีพลังสั่งสะเทือนจน คสช.ต้องหันมาสนใจ แถมปล่อยข่าวอีกว่า จะรวมกันหนุน **“บิ๊กตู”** เป็นนายกฯ คนนอก ...●●... ดูเหมือนว่า ใครๆ ก็กำลังจะช่วงชิง เพื่อที่จะได้เป็น **พรรคทหาร** หรือเป็นฐานสนับสนุนทหารกันทั้งนั้น แต่ถึงวันนี้ยังไม่มี **“ปลดล็อก”** ก็แน่นอนว่า ยังทำอะไรไม่ได้ ทั้งเรื่องสมาชิกพรรคและสาขาพรรค ...●●... ส่วนพรรคที่ทหารหมายมั่นปั้นมือ ให้เป็นพรรคที่สนับสนุนนายกฯ คนนอกที่เป็นทหาร ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ ที่ในเวลานี้ ยังถือเป็นช่วงเวลาที่ต้อง **“ต๋อรอง”** กันอยู่ พอถึงเวลาจริง อาจพลิกไปพลิกมาได้ ...●●... สำหรับประเด็นเรื่องการตั้งคำถาม 4 ข้อเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท่านนายกฯ แม้ **“บิ๊กตู”** จะบอกว่า ไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนมาตอบเป็นเรื่องราวใหญ่โต เพียงแค่อยากรับรู้เท่านั้น แต่เมื่อเดินมาถึงขั้นนี้แล้ว การจัดให้ตอบคำถามครั้งนี้ ถือเป็น การรับฟังความเห็นอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยกลไกของรัฐ คือกระทรวงมหาดไทย ถึงจะบอกว่าไม่คาดหวัง **แต่ในเชิงการเมืองแล้ว มันมีนัยอย่างสำคัญ ...●●...** แม้ข้อสอบของนายกฯ จะค่อนข้าง

ยาก ถ้าไม่ใช่คอการเมืองโดยตรง ก็อาจจะไม่สนใจ หรือไม่อยากจะตอบ แต่สาระของคำตอบนั้น จะเป็นปัจจัย **“ชี้ขาด”** ทางการเมืองได้ ...●●... ก่อนหน้านี้ มีนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม คสช. ช่วยกันตอบ 4 คำถามของนายกฯ ชนิดได้กลับในทุกประเด็นแล้ว แต่พอเปิดเวทีจริง ขณะป็นต้นฉบับอยู่นี้ ไม่รู้ฝ่ายการเมืองได้ตอบกลับกันมากน้อยแค่ไหน คงไม่ต้องถึงขั้นให้ **“บ๊ักบ๊อม”** ส่งคนไปเคาะประตูบ้านให้ตอบหรือกนะ ...●●... แต่ **สุเทพ เทือกสุบรรณ** เขาไปนำร่องตอบ 4 คำถาม ไว้ให้แล้ว โดยเฉพาะข้อ 2.ที่ถามว่าหากไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลจะอย่างไร **ก้านันสุเทพ** ตอบว่า หากไม่สามารถสร้างกลไกในการกำกับควบคุมการเลือกตั้งก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง ดังนั้นในช่วงเวลานี้ ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องช่วยกันคิดแก้ไข ดำเนินการปฏิรูปการเมือง สร้างระบบการเมือง และกลไกการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ ...●●... ส่วนเรื่องปริมาณ หรือจำนวนของประชาชนก็เป็นประเด็นสำคัญ **ยังมีประชาชนให้ความสนใจตอบคำถามมากก็ยิ่งดี** เพราะเป็นตัวชี้วัดพลังของสาร ที่ส่งจากนายกฯ ไปทางหนึ่ง หากตอบกลับมาน้อย ก็ไม่ต่างอะไรจากโพลสำรวจความคิดเห็นที่สำนักต่างๆ ทำกัน งานนี้ผู้ว่าฯ ต้องออกแรงหน่อย ...●●... **รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล** รองอธิการบดีจุฬาฯ กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดสถานที่และครูสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความไว้อาลัย ที่สยามสแควร์ สยามสแควร์วันอาคารระเบียงจามจุรี ตลาดสามย่าน อาคารสยามกิตติ์ และอาคารจัตุรัสจามจุรี ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ระหว่างเดือน มิ.ย.- เดือน ส.ค. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-3590 ต่อ 132 ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. เวลา 08.00 น. **กรมสรรพากร** จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร **“นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3”** ที่ห้องทับทิม

โรงแรมดิ เอ็มเมอร์ลด์ ...๐๐... 09.00 น. **ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์** ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกที่ห้องประชุม ฟินิกซ์ 4-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ...๐๐... 12.00 น. **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญา “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และ สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง” เป็นเจ้าภาพโดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ ที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ...๐๐... 18.00 น. **ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา** ปธ.กก.บห./ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ก้อ...แค่คึกคักแต่(ไม่)ครื้นเครง” ที่ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...๐๐... สวดพระอภิธรรมศพ **ภานุพรรณ ปันทวังกูร จ.ม.จ.ช.ต.ช. (ครูเพ็ญแข ปันทวังกูร)** ศาลา 2 วัดมกุฏกษัตริยาราม ถึง 17 มิ.ย. และ พระราชทานเพลิงศพ 19 มิ.ย. เวลา 17.00 น.

 **ศรพระราม**